

THÀNH PHỐ

Dấu ấn nửa nhiệm kỳ công tác tuyên giáo



Công viên Kỳ Bá (thành phố Thái Bình).

Phát huy vai trò tham mưu về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo, nửa nhiệm kỳ qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Bình đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Trần Lê Huy cho biết: Với sứ mệnh "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết", nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chủ động tham mưu, dự báo chính xác tình hình, nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận trong Đảng và trong nhân dân, nhất là những thời điểm khó khăn như dịch Covid-19, suy thoái kinh tế, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn, thiệt hại cho sản xuất và đời sống nhân dân... Công tác tuyên giáo đã gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở từng địa phương, đơn vị. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và thành phố. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXVIII, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, các Nghị quyết số 05, 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng và phát triển văn hóa, văn minh đô thị, quản lý

và sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm, quyết tâm xây dựng thành phố Thái Bình sớm trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Nửa nhiệm kỳ đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng, ban hành gần 40 kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, thành phố, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, các chuyên đề hàng năm nghiêm túc, bảo đảm theo đúng thời gian quy định. Toàn thành phố đã mở 650 hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%; cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể tham gia học tập đạt trên 90%. Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của tỉnh và thành phố về lĩnh vực tuyên giáo theo hướng thiết thực, hiệu quả, tìm ra những mô hình mới và đúc kết kinh nghiệm hay; đã tham mưu sơ kết, tổng kết 25 chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Công tác khoa giáo, lý luận chính trị, văn hóa - văn nghệ, biên soạn lịch sử Đảng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên phát huy hiệu quả và đổi mới trên tất cả các mặt. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tuyên truyền gắn với giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phê phán những hiện tượng tiêu cực, cơ

bạc, mê tín dị đoan trong dịp tết, những hành vi thiếu văn hóa nơi công cộng và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội. Các cơ quan trong khối tuyên truyền, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên sát sạt cơ sở để nắm tình hình, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là các chính sách về công tác cán bộ, công tác bồi dưỡng giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng văn minh đô thị.

Công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội được quan tâm, chú trọng. Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ công tác viên dư luận xã hội bảo đảm số lượng, chất lượng. Nửa nhiệm kỳ qua, đội ngũ công tác viên dư luận xã hội của thành phố đã chủ động sát sạt cơ sở, nắm bắt tư tưởng, tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nắm dư luận xã hội trước những vụ việc nhạy cảm, những vấn đề mới phát sinh trên địa bàn, nhất là tại các xã, phường triển khai các dự án lớn của tỉnh và thành phố, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để xây dựng các khu đô thị, phát triển kinh tế; đồng thời, làm tốt công tác định hướng dư luận, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân yên tâm, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Thời gian tới, ngành tuyên giáo thành phố tiếp tục bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tích cực dự báo tình hình thực tiễn để kịp thời đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số để công tác tuyên giáo ngày càng hiệu quả, thiết thực.

MINH NGUYỆT

Đất địa linh sinh nhân kiệt

Nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển, Hưng Hà đã hình thành nên những truyền thống văn hóa độc đáo, trong đó truyền thống hiếu học như một mạch nguồn bền sâu, nuôi dưỡng bao thế hệ hiền tài cho quê hương, đất nước. Không chỉ là nơi có nhiều danh nhân, danh tướng gắn với những trang sử hào hùng của dân tộc qua các triều đại Đinh, Lý, Trần, Lê... Hưng Hà còn là vùng quê phát tích và dựng nghiệp nhà Trần gắn với tên tuổi của những danh nhân sáng nghiệp như Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ, Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung... Cùng với đó, nhân dân Hưng Hà còn tự hào là vùng quê "văn hiến truyền gia", hiếu học, khoa bảng - nơi sinh ra nhiều người con ưu tú đỗ đạt, thành danh tiêu biểu như: Tam nguyên Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ, Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ, nhà văn hóa Nguyễn Tông Quai, nhà bác học Tam nguyên Bạng nhân Lê Quý Đôn, Kỳ đồng Nguyễn Văn Cẩm...

Trong hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhất là khi đất nước bước vào giai đoạn đổi mới đến nay, truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà tiếp tục được phát huy cao độ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, an ninh - quốc phòng được giữ vững, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Qua các khoa thi dưới các triều đại phong kiến, Hưng Hà có 21 vị đỗ đại khoa trên tổng số 111 vị đỗ đại khoa của tỉnh Thái Bình. Hiện nay, toàn huyện có hơn 50 giáo sư, phó giáo sư, hơn 100 tiến sĩ, nhiều sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang đang công tác, sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc. Đây là động lực, là niềm tin, sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện chất lọc tinh túy từ mạch nguồn truyền thống của quê hương, xây dựng Hưng Hà xứng với tên gọi vùng đất địa linh - nhân kiệt.

Tiếp lửa truyền thống, bước tới đài vinh quang

Đặng Lê Nguyễn Vũ, học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà không chỉ là thí sinh đầu tiên mang câu truyền hình chung kết năm về với Thái Bình mà còn trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2022. Niềm vui nổi tiếp niềm vui, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Đặng Lê Nguyễn Vũ dành 28,95 điểm, thủ khoa khối A1. Tấm gương sáng của Vũ đang tiếp thêm ngọn lửa đam mê, tinh thần hiếu học và sự quyết đoán đến thế hệ trẻ, những tài năng tương lai của đất nước. Nguyễn Vũ chia sẻ: Năm học vừa qua, em đạt được nhiều bước tiến quan trọng trong cuộc đời. Sắp tới khi sang du học tại Australia em sẽ mang tinh thần hiếu học của người Việt Nam để trau dồi kiến thức, nỗ lực rèn luyện đạt được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp học tập của mình.

HƯNG HÀ

Phát huy truyền thống hiếu học

Trải qua bao biến động của lịch sử, người Hưng Hà vẫn nuôi dưỡng, duy trì truyền thống hiếu học, khoa cử. Thời kỳ nào Hưng Hà cũng có những cá nhân kiệt xuất ghi danh trong bảng vàng đất nước. Và hôm nay, lớp lớp con cháu lại kế thừa truyền thống hiếu học, đoàn kết, nỗ lực tạo dựng trang sử truyền thống vẻ vang, tự hào tiến bước tới đài vinh quang, ghi dấu ấn sâu đậm trên mỗi chặng đường xây dựng và phát triển của quê hương.

Đối với em Nguyễn Thị Thu Thủy, Trường THPT Bắc Duyên Hà, dù trải qua cú sốc khi phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo ngay trước ngưỡng cửa lớp 12 nhưng em vẫn nỗ lực học tập. Trên bàn của cô học trò nhỏ không chỉ có sách vở hay những bộ đề ôn tập mà còn có hàng chục loại thuốc để điều trị căn bệnh hiểm nghèo. Vượt qua những cơn đau bệnh tật, những ngày dài nằm viện, chỉ cần sức khỏe ổn định là em lại tập trung cao độ cho việc học tập. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, năm lớp 12 em xuất sắc giành giải ba môn Địa lý trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; đồng thời trở thành thủ khoa khối C của tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với 28,5 điểm. Đó cũng là thành quả, chứng minh nghị lực vượt khó trong học tập của em trong suốt những năm qua. Thu Thủy tâm sự: Có những lúc nhìn bố mẹ mệt mỏi, em định nghỉ học nhưng rồi em tự nhủ mình phải cố gắng để không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ. Ngày nhận được kết quả cũng là lúc cả gia đình vui vẻ ra trong niềm hạnh phúc nhưng ẩn sâu đó lại là nỗi buồn và sự lo âu bởi vì cơn áo gao tiên chữa bệnh cho em. Dù vậy, em vẫn phải đối mặt với những khó khăn mới, mỗi trường mới nhưng em vẫn tin mình sẽ vượt qua được.

Còn tại Trường THPT Nam Duyên Hà, trong năm học 2022 - 2023 toàn trường có 52 học sinh có điểm tốt học các môn xét đại học đạt từ 26 điểm trở lên; 61 học sinh đỗ vào lớp 10 với trên 40 điểm trở lên. Ngoài ra, trong kỳ thi học sinh giỏi, Trường THPT Nam Duyên Hà được đánh giá đạt chất lượng cao trong tỉnh với 33 học sinh đạt giải trong các kỳ thi. Ông Phạm Hoài Ngọc, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Duyên Hà cho biết: Chúng tôi luôn xác định xây dựng thương hiệu của nhà trường dựa trên chất lượng của đội ngũ và kết quả của quá trình giáo dục, từ đó khơi dậy niềm tự hào, khát vọng vươn lên của cán bộ, giáo viên và học sinh giúp nhà trường ngày càng phát triển về chất lượng giảng dạy, xứng đáng với miền quê giàu truyền thống hiếu học.

Năm học 2022 - 2023, toàn huyện có 266 học sinh tốt nghiệp THPT đạt từ 26 điểm trở lên, 302 học sinh đỗ vào lớp 10 với 40 điểm trở lên; có 17 học sinh đỗ vào lớp 10 trường chuyên; 10 học sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên; trên 1.500 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi

Việc bồi đắp cho thế hệ trẻ về truyền thống hiếu học được chú trọng tuyên truyền trong mỗi bài giảng, mỗi cuộc thi..., từ đó bản thân mỗi học sinh đều nhận thức rõ để tự hào, cố gắng mang vinh quang về xây dựng quê hương. Với mục tiêu đưa giáo dục phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, Hưng Hà tiếp tục để ra nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương để xứng đáng là quê hương nhà bác học Lê Quý Đôn với câu nói nổi tiếng: "Phi tri bất hưng" nhằm truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai.

Ông Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà

cấp huyện, cấp tỉnh. Đặc biệt, huyện Hưng Hà còn tổ chức kết nạp 2 học sinh đủ 18 tuổi vào Đảng. Những kết quả nổi bật trên, khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự nỗ lực, cố gắng của thầy và trò các trường trên địa bàn.

Tiếng thơm của miền đất cổ Hưng Hà với tên tuổi của các bậc tiền hiền tiên triết sẽ còn lưu danh muôn đời và truyền đi thông điệp từ nhân tâm của những bậc anh kiệt tài đức và tận hiến với những đóng góp to lớn vào công cuộc dựng xây và phát triển quê hương, đất nước. Tin tưởng rằng, truyền thống hiếu học từ ngàn xưa của Hưng Hà như mạch ngầm bất tận, trở thành bản sắc riêng có của đất và người Hưng Hà, trong cả hôm nay và mai sau.

THANH THUY



Học sinh Trường THPT Nam Duyên Hà tìm hiểu về các danh nhân tiêu biểu của huyện.

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN TIỀN HẢI

Thiết thực các hoạt động hội và phong trào phụ nữ

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tiền Hải đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Hội LHPN xã An Ninh là một trong những đơn vị luôn đi đầu trong các phong trào, có nhiều mô hình hay, cách làm mới để hỗ trợ hội viên, phụ nữ trong cuộc sống, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bà Đỗ Thị Ngân, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Hội luôn sát sạt chỉ đạo các chi hội làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của hội viên bằng các hoạt động cụ thể như tuyên truyền tới hội viên chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội dung trọng tâm của công tác

hội. Trong đó, thực hiện mô hình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN xã đã huy động nguồn lực từ các nhà hảo tâm trao 3.600.000 đồng/năm cho cháu Hà Văn Tiến, thôn Trình Trung Đông, hỗ trợ đến khi cháu đủ 18 tuổi. Cháu Hà Văn Tiến là trẻ mồ côi, bố cháu mất sớm, hiện đang ở với mẹ thường xuyên ốm đau, không có việc làm ổn định. Ngoài ra, Hội LHPN xã còn hỗ trợ 8.000.000 đồng cho 2 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 thôn Trình Nhất Tây, Trình Trung Đông. Những việc làm thiết thực trên của Hội không chỉ thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ về vật chất mà còn mang tình yêu thương đến với các em nhỏ, thiết thực, giúp các em có một tương lai tươi sáng hơn và gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Hội LHPN xã Đông Quý luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm

giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Bà Hoàng Thị Út, Chủ tịch Hội chia sẻ: Đông Quý có truyền thống thâm canh lúa gạo. Những năm qua, Hội LHPN xã thường xuyên vận động hội viên tham gia vào mô hình cấy lúa giống có bao tiêu sản phẩm. Tiêu biểu như hội viên Trần Thị Tâm, thôn Lợi Thành cấy 17 mẫu; hội viên Tạ Thị Loan, thôn Hải Nhuận cấy 15 mẫu; Chi hội thôn Hải Nhuận có hơn 200 mẫu chuyên cấy lúa giống cho các công ty, mỗi năm thu về hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các ngân hàng giải ngân 28 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi để hội viên phát triển kinh tế.

Bà Lê Thị Minh Thơ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiền Hải cho biết: Không chỉ có Hội LHPN hai xã An Ninh, Đông Quý triển khai tốt các cuộc vận động, phong trào thì đưa mà các cấp hội LHPN trên địa bàn huyện luôn thực hiện nhiệm vụ với tinh thần đoàn kết, sáng tạo. Tiêu biểu, 173 chi

hội duy trì hoạt động hiệu quả nhiều mô hình như nuôi lợn nựa tiết kiệm; cấp lá yêu thương; câu lạc bộ dân vũ thể thao; mẹ đỡ đầu; hỗ trợ phụ nữ nghèo có địa chỉ; đoạn đường phụ nữ tự quản. Thực hiện đề án "Phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn huyện Tiền Hải giai đoạn 2022 - 2027", các cấp hội xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn và duy trì 185 biển đoạn đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, tổ chức trồng 168 đường hoa và 256 bồn hoa. 100% hội LHPN xã, thị trấn đăng ký với cấp ủy, chính quyền xây dựng gần 96 mô hình dân vận khéo; 256 công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Vận động hỗ trợ gần 1 tỷ đồng và hàng trăm ngày công xây dựng 19 "Mái ấm tình thương" trao tặng cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Hội LHPN huyện và cơ sở còn vận động, tuyên truyền các tổ chức, cá

nhân nhận đỡ đầu 62 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền hỗ trợ 223 triệu đồng/năm, đồng thời nhận đỡ đầu đến năm các em 18 tuổi. Để giúp cán bộ, hội viên có vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, đến nay hội LHPN các xã, thị trấn tín chấp với các ngân hàng 501.264 triệu đồng cho 9.678 hộ vay.

Duy trì hoạt động tốt 235 tổ tiết kiệm với 29.937 thành viên tham gia, giúp 593 hội viên vay với số tiền 4.850 triệu đồng để phát triển sản xuất, chăn nuôi. Hỗ trợ, giúp 100 hội viên khởi nghiệp có việc làm, nâng cao thu nhập.

Thời gian tới, Hội LHPN huyện Tiền Hải tiếp tục thực hiện tốt các phong trào, cuộc

vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi chương trình phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu giảm nghèo của địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân nói chung, phụ nữ nói riêng.

MANH THẮNG



Nhiều phụ nữ nông thôn ở Tiền Hải có việc làm ổn định, góp phần vào công tác giảm nghèo tại địa phương.